

แผนภาพที่ ๒ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

	คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)	คณะกรรมการแร่	คณะกรรมการแร่จังหวัด
องค์ประกอบ	ประธาน (ม. ๘) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ ได้รับมอบหมาย	ประธาน (ม. ๒๓) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัด
	รองประธาน ๔ คน (เรียงตามลำดับ) ๑. รว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๒. รว.กระทรวงอุตสาหกรรม ๓. รว.กระทรวงมหาดไทย ๔. รว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	-	-
	กรรมการโดยตำแหน่ง ๑๓ คน ๑. ปลัดกระทรวงกลาโหม ๒. ปล.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๓. ปล.กระทรวงมหาดไทย ๔. ปล.กระทรวงสาธารณสุข ๕. ปล.กระทรวงอุตสาหกรรม ๖. เลขาธิการ คกก.พัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ๗. อธิบดีกรมธนารักษ์ ๘. อธิบดีกรมศิลปากร ๙. เลขาธิการ สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อ การเกษตร ๑๐. เลขาธิการ สนง.นโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑. ปธ.กก.สภาการเหมืองแร่ ๑๒. ปธ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กรรมการโดยตำแหน่ง ๑๔ คน ๑. อธิบดีกรมการปกครอง ๒. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ๓. อธิบดีกรมควบคุมโรค ๔. อธิบดีกรมเจ้าท่า ๕. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๖. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ๗. อธิบดีกรมที่ดิน ๘. อธิบดีกรมป่าไม้ ๙. อธิบดีกรมศิลปากร ๑๐. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๑๑. อธิบดีกรมอนามัย ๑๒. เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ การเกษตรกรรม (เลขาธิการ สปก.) ๑๓. เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) ๑๔. ปธ.กก.สภาการเหมืองแร่/ผู้ซึ่งได้รับ มอบหมาย	กรรมการโดยตำแหน่ง ๑๑ คน ๑. ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๒. จพ.ที่ดินจังหวัด ๓. นพ.สสจ. ๔. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ๕. ผู้แทนกรมเจ้าท่า ๖. ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ๗. ผู้แทนกรมศิลปากร ๘. ผู้แทน กพร. ๙. นายอำเภอ } ในท้องที่ที่ขอ ๑๐. ผู้แทน อปท. } ประทานบัตร ๑๑. ผู้แทนสภาการเหมืองแร่
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๖ คน (ปธ.แต่งตั้ง) ๑. ผู้แทน อปท. ๑ คน ๒. ผู้แทนองค์กรเอกชน ๑ คน ๓. ผู้มีความรู้/เชี่ยวชาญ/ประสบการณ์ด้าน - ธรณีวิทยา } - วิศวกรรมเหมืองแร่ } ไม่เกิน - สังคมศาสตร์ } ๔ คน - สิ่งแวดล้อม }	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๘ คน (รมต.แต่งตั้ง) ๑. ผู้แทนองค์กรเอกชน ไม่เกิน ๒ คน ๒. ผู้แทนองค์กรชุมชน ไม่เกิน ๒ คน ๓. ผู้มีความรู้/เชี่ยวชาญ/ประสบการณ์ด้าน - การสำรวจและการทำเหมืองแร่ } - สังคมศาสตร์ } อย่าง - สิ่งแวดล้อม } ละ ๑ - สุขภาพ } คน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๘ คน (ผวจ.แต่งตั้ง) ๑. ผู้แทนองค์กรเอกชน ไม่เกิน ๒ คน ๒. ผู้แทนองค์กรชุมชน ไม่เกิน ๒ คน ๓. ผู้มีความรู้/เชี่ยวชาญ/ประสบการณ์ด้าน - การเหมืองแร่ } - สังคมศาสตร์ } อย่าง - สิ่งแวดล้อม } ละ ๑ - สุขภาพ } คน
	กรรมการและเลขานุการ - อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี - อพร. (กรรมการและเลขานุการร่วม)	เลขานุการ - อพร.	เลขานุการ - จรท.
	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม - รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี - รอง อพร.	-	-
	ม.๙	ม. ๒๕ ประกอบ ม. ๙	ม. ๓๐ ประกอบ ม. ๒๕
คุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้าม ของ กก. ผู้ทรงคุณวุฒิ	คุณสมบัติ ๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่แต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ลักษณะต้องห้าม ๑. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ๒. เป็นบุคคลล้มละลาย ๓. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ ๔. เป็นสมาชิก - สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) - สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) - ชรก.การเมือง - ชรก.รัฐสภาฝ่ายการเมือง - กก.หรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษานักการเมือง หรือ จนท.พรรคการเมือง		

	<p>๕. เป็น - ผู้บริหาร - รองผู้บริหาร - ผช.ผู้บริหาร - สมาชิกสภา } ท้องถิ่นของ อปท.</p> <p>* เว้นแต่ผู้ทรงฯ ตาม ม.๘(๔)(ก)</p> <p>๖. เป็น ขรก./ จนท.ของรัฐ *เว้นแต่ ขรก./จนท.ของรัฐในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>๗. เป็น กก./ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล หรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจหรือดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่</p> <p>๘. ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ</p>		
วาระของ กก.ผู้ทรงฯ	ม. ๑๐ วรรค ๑	ม. ๒๗ ประกอบ ม. ๑๐	ม. ๓๐ ประกอบ ม. ๑๐
	<p>คราวละ ๔ ปี</p> <p>*แต่งตั้งอีกได้ ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน</p>		
การแต่งตั้ง กก.ผู้ทรงฯ แทนที่ กรณีผู้ทรงฯ พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ	ม. ๑๐ วรรค ๒, ๓, ๔	ม. ๒๗ ประกอบ ม. ๑๐	ม. ๓๐ ประกอบ ม. ๑๐
	<p>- ให้ ปธ.แต่งตั้งขึ้นแทน และให้ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่เวลาที่เหลืออยู่</p> <p>- ถ้าวาระเหลือไม่ถึง ๙๐ วัน จะไม่แต่งตั้งเพิ่มก็ได้</p> <p>- ให้ กก.ที่พ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะแต่งตั้งคนใหม่มาแทน ถ้าไม่มีการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างให้ คกก.ประกอบด้วย กก.เท่าที่เหลืออยู่</p>		
การพ้นจากตำแหน่งของ กก.ผู้ทรงฯ	ม. ๑๑	ม. ๒๗ ประกอบ ม. ๑๑	ม. ๓๐ ประกอบ ม. ๑๑
	<p>๑. ตามวาระ</p> <p>๒. ตาย</p> <p>๓. ลาออก</p> <p>๔. ปธ.ให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ</p> <p>๕. ขาดคุณสมบัติ /มีลักษณะต้องห้าม</p>		
องค์ประชุม	ม. ๑๓	ม. ๒๗ ประกอบ ม. ๑๓	ม. ๓๐ ประกอบ ม. ๑๓
	<p>- ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กก.ทั้งหมด</p> <p>- ปธ.ไม่อยู่/ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ = รองตามลำดับเป็น ปธ.แทน (แต่ถ้าเป็น คกก.แร่ และ คกก.แร่จังหวัด เนื่องจากไม่มีตำแหน่งรองปธ. จึงให้ กก.เลือกกันเอง ๑ คนมาปเป็น ปธ.แทน)</p> <p>- การวินิจฉัยชี้ขาด = ถือเสียงข้างมาก</p> <p>- กก. ๑ คน ๑ เสียง, เสียงเท่ากัน ปธ.ออกเสียงเพิ่มชี้ขาด</p> <p>- กก.ผู้ใดมีส่วนได้เสียในการพิจารณาเรื่องใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม</p>		
อำนาจหน้าที่ของ คกก.	<p>ม. ๑๒</p> <p>๑. เสนอยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ต่อ ครม. เพื่อให้การบริหารจัดการแร่เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. กำกับดูแล ตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทฯ</p> <p>๔. เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ของประเทศ</p> <p>๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกำหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแร่</p> <p>๖. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทฯ รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึง</p> <p>๗. การอื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.นี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือ ครม. มอบหมาย</p>	<p>ม. ๒๔</p> <p>๑ ให้คำแนะนำ รมต. ในการประกาศประมวลเขตแหล่งแร่</p> <p>๒. ให้คำแนะนำ รมต. ในการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม พ.ร.บ. นี้</p> <p>๓. ให้ความเห็นชอบในการอนุญาต/ไม่อนุญาต การเพิกถอน การกำหนดเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับประทานบัตรสำหรับการทำเหมืองประเภทที่ ๒ และ ๓</p> <p>๔. ให้ความเห็นชอบในการอนุญาต/ไม่อนุญาต การเพิกถอน การกำหนดเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับใบอนุญาตบัตรพิเศษ</p> <p>๕. พิจารณาข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการทำเหมืองประเภทที่ ๒ และ ๓ ตามมาตรา ๖๙</p> <p>๖. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง</p> <p>๗. การอื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.นี้ หรือตามที่ คกก.หรือ รมต. . มอบหมาย</p>	<p>ม. ๒๙</p> <p>๑. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาต/ไม่อนุญาต การต่ออายุ การโอน การเพิกถอนหรือการกำหนดเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับประทานบัตรสำหรับการทำเหมืองประเภทที่ ๑</p> <p>๒. พิจารณาข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการทำเหมืองประเภทที่ ๑</p> <p>๓. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และความเห็นแก่ผวจ. ในการบริหารจัดการแร่ในจังหวัดนั้น</p> <p>๔. การอื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.นี้ หรือตามที่ รมต. หรือ ผวจ. มอบหมาย</p>
	ม. ๑๔	ม. ๒๖ ประกอบ ม.๑๔	ม. ๓๐ ประกอบ ม. ๒๖
	อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา /ปฏิบัติแทนได้		
	ม. ๑๕	ม. ๒๗ ประกอบ ม. ๑๕	-
	เชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง อธิบาย ให้ความเห็น คำแนะนำ หรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได้		
อำนาจในการกำหนดนโยบายอื่น ๆ	๑. ให้ความเห็นชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตหรือการกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ในการทำเหมืองแร่ใน พท. และชนิดแร่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่จะใช้ทำเหมือง มาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของ ปชช. และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจก่อนที่จะมีการอนุญาต (ม.๑๙ วรรค ๒)	-	-

	<p>๒. ให้ความเห็นชอบในการกำหนดหรือยกเลิกเขตสำรวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ใน พท. ที่แผนแม่บทฯ กำหนดให้เป็น พท. สงวนหวงห้ามหรือการอนุรักษ์ไว้ (ม.๒๐ ว.๑)</p> <p>๓. ให้ความเห็นชอบการนำ พท.แหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูงไปทำการประมูลเพื่อให้เอกชนเข้าสำรวจและทำเหมือง (ม.๒๑ ว.๑)</p> <p>๔. ให้ความเห็นชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการประมูลและการยกเลิกการประมูลตลอดจนผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐ (ม.๒๑ ว.๒)</p> <p>๕. ให้ความเห็นชอบการกำหนดและยกเลิกเขตควบคุมแร่ (ม.๒๒)</p> <p>๖. ให้ความเห็นชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแนว พท.กั้นชนการทำเหมือง การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ ปชช. (ม.๓๒ ว.๒)</p>		
<p>สนง.เลขานุการ คกก.</p>	<p>ม.๑๖</p> <p>ให้กรมทรัพยากรธรณีเป็น สนง.เลขานุการ คกก.</p> <p>มีหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับผิดชอบงานธุรการของ คกก. และ คณะอนุกรรมการ - ประสานงานกับ คกก.ตามกฎหมาย / หน่วยงานของรัฐเพื่อดำเนินการที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทฯ - การอื่นตามที่ คกก.มอบหมาย <p>ให้กรมทรัพยากรธรณีและ กพร. ร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทฯ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>